

Quảng Trị, ngày 05 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII**
(trình kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa VIII)

Căn cứ Kế hoạch số 310/KH-HĐND ngày 28/10/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh khóa VIII; trước kỳ họp, Tổ thư ký đã nhận được 101 ý kiến thảo luận từ 8 Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử cấp huyện; Tại phiên thảo luận tại Tổ vào chiều ngày 04/12/2024, đã có 32 đại biểu phát biểu 65 ý kiến. Các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất cao nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp thứ 28, Thư ký kỳ họp xin tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:

I. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025.

- Đa số đại biểu đồng tình với báo cáo số 314/UBND-BC ngày 3/12/2024 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025 trình kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa VIII. Năm 2024 được đánh giá là năm có nhiều thuận lợi hơn những năm trước. Tuy nhiên, có 4/18 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kế hoạch đặt ra năm 2024 là 6,5-7%, nhưng thực tế đạt được 5,97%, chỉ số tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt thấp, kéo theo tốc độ phát triển thấp, nguyên nhân do các chương trình, dự án triển khai còn trì trệ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu, thu ngân sách còn hạn chế, còn nhiều tồn tại trong công tác điều hành đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng làm chậm quá trình triển khai các dự án đầu tư. Đề nghị tỉnh có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phấn đấu hoàn thành, tiệm cận các mục tiêu đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

- *Tổ đại biểu Hải Lăng - thị xã Quảng Trị và Gio Linh có ý kiến:*

+ Đến nay sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tình nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá cụ thể hơn về các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình dự án trọng điểm đã đề ra, từ đó có giải pháp thiết thực hơn, tập trung lãnh đạo việc thực hiện các chỉ tiêu còn lại để Nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

+ Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đặt ra tại báo cáo là 9,5%, đề nghị xem xét làm rõ cơ sở đặt ra chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện, đảm bảo tính khả thi.

+ Đề nghị ban hành các giải pháp thiết thực để chỉ đạo triển khai thực

hiện công tác quy hoạch chung của tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

+ Đề nghị quan tâm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045; Quan tâm chỉ đạo xây dựng và công nhận đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà có ý kiến:*

+ Đề xuất tập trung một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, cụ thể: Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động làm việc với các bộ, ngành để đề xuất bổ sung các nội dung vào Sơ đồ quy hoạch điện VIII, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đã có trong quy hoạch. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mỏ khoáng sản, vật liệu san lấp. Hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng huyện; bố trí ngân sách cho TP Đông Hà đảm bảo tiêu chí còn thiếu như nhà tang lễ, tuyến đường văn minh đạt đô thị loại 2.

+ Đề nghị UBND tỉnh tập trung tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện nguồn thu khó khăn. Công tác điều hành giải ngân vốn đầu tư công chưa góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đề nghị đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

- *Tổ đại biểu Đông Hà, Vĩnh Linh, Hướng Hóa có ý kiến:* Theo báo cáo, tỷ lệ nước hợp vệ sinh, nước sạch cho người dân đạt cao, tuy nhiên thực tế có nhiều vùng người dân vẫn chưa được hưởng nước đạt tiêu chuẩn. Cần phân tích rõ về chỉ tiêu nước hợp vệ sinh và nước sạch nông thôn để đánh giá thực tế người dân có được hưởng lợi không. Thực tế, nhiều địa phương hiện đang thiếu nước, phải mua. Đề nghị có giải pháp, bố trí nguồn lực đầu tư cho vấn đề nước sạch trong giai đoạn tiếp theo.

- *Tổ đại biểu huyện Đakrông và Hướng Hóa có ý kiến:* Đại biểu HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển KTXH, ANQP, đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã nêu. Có giải pháp nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các mô hình kinh tế bền vững; quan tâm xây dựng nông thôn mới, nhất là các huyện miền núi; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; kêu gọi thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai hiệu quả dự án; có giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- *Tổ đại biểu huyện Gio Linh có ý kiến:*

+ Đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024 và các luật, văn bản mới, từ đó ban hành quy định

của địa phương theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn cũng như thực hiện tốt một số nội dung như: công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; giải quyết dịch vụ công, các giao dịch về quyền sử dụng đất cho nhân dân.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Luật Đất đai, Luật Đấu thầu để thu đạt dự toán ngân sách tiền sử dụng đất dự kiến 1200 tỷ đồng (so với Trung ương giao 900 tỷ đồng).

+ Triển khai các chương trình, đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng quản lý, điều hành giữa chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành.

+ Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, nhất là khu vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ bằng các biện pháp cụ thể;

+ Tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư gắn với kiểm tra, giám sát tiến độ theo cam kết đối với các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động tổng đầu tư phát triển toàn xã hội; thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch nội tỉnh.

+ Đẩy mạnh việc phê duyệt, đấu giá xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tạo nguồn lực đầu tư công nằm trong kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, cũng như giai đoạn 2026-2030.

+ Phê duyệt bổ sung kinh phí làm công tác quy hoạch cho huyện cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo đồng bộ trong thu hút, kêu gọi đầu tư (đặc biệt các xã sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính).

- *Tổ đại biểu Cam Lộ có ý kiến:* Đề nghị tỉnh quan tâm thêm một số nội dung sau: Kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp, các vùng cây con chủ lực mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư tuy đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn những vướng mắc, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện. Tỉnh cần quan tâm đảm bảo công tác an ninh trật tự nhất là tình hình sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, tội phạm ma túy, lừa đảo diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

- *Đại biểu huyện Hải Lăng có ý kiến:* tỉnh ta là một tỉnh phát triển chủ yếu về nông nghiệp, vì vậy tỉnh nên phát huy thế mạnh ngành nông nghiệp, không nên chỉ chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại...

- *Đại biểu huyện Vĩnh Linh có ý kiến:* Đề nghị tỉnh nghiên cứu thuê chuyên gia để quy hoạch, hoạch định chính sách về phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh trong những năm tiếp theo nhằm phát huy hết những lợi thế của tỉnh nhà.

- Đại biểu huyện đảo Côn Cỏ có ý kiến: Đề nghị về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 cần điều chỉnh theo hướng làm tròn đến 2 đơn vị.

II. Lĩnh vực Kinh tế

1. Về nông nghiệp, nông thôn

- Tổ đại biểu Đông Hà có ý kiến: Văn bản hướng dẫn về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình dự án giảm nghèo thuộc Dự án 2 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 chủ yếu dành cho lĩnh vực nông nghiệp, không đề cập đến lĩnh vực phi nông nghiệp nên rất khó khăn trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện và thẩm định dự án. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo rất khó khăn, không có nguồn đối ứng và thiếu kinh nghiệm, chưa có bước đột phá trong suy nghĩ và tư duy thoát nghèo nên chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ, hoặc làm thuê, không có các mô hình phù hợp. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Chính phủ cho điều chỉnh bổ sung các văn bản về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên lĩnh vực phi nông nghiệp, từ đó giúp dự án triển khai đảm bảo có hiệu quả và bền vững.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa và Gio Linh có ý kiến:

+ Đề nghị tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, xem xét quy định cụ thể nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới, sử dụng đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự như nâng cấp, sửa chữa hệ thống camera an ninh. (Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh không quy định hạng mục thuộc lĩnh vực an ninh trật tự như nâng cấp, sửa chữa hệ thống camera an ninh, tuy nhiên, theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, quy định tại mục III, nội dung thành phần số 10: giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh trật tự và xã hội nông thôn; cơ chế hỗ trợ thực hiện theo điểm b khoản 1 mục V: hỗ trợ 1 phần từ ngân sách nhà nước).

+ Hầu hết các tiêu chí đề ra nhưng chưa đạt chủ yếu tập trung vào nhóm cơ sở hạ tầng (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học), tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế (thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất), bình đẳng giới (tảo hôn) và an ninh trật tự (ma túy). Tiêu chí 5 (trường học) kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, khó thực hiện, nếu theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì 100% xã không đạt.

+ Một số bộ, ngành thay đổi quy định đánh giá của ngành đã làm giảm một số tiêu chí. Ví dụ như: Tiêu chí y tế - chỉ tiêu 15.2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2030, đánh giá theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế, toàn huyện Hướng Hóa chỉ còn 09/21 xã, thị trấn đạt chỉ tiêu này; chỉ tiêu về trình độ của cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn quy định của Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, huyện Hướng Hóa dự kiến có 11/19 xã rớt chỉ tiêu 18.1; chỉ tiêu sản phẩm chủ lực phải có chứng nhận vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP hoặc tương đương trong khi sản xuất nông nghiệp của hầu hết các địa phương chưa thực sự có nhu cầu phải xây dựng chứng nhận.

+ Đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành các quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- *Tổ đại biểu Cam Lộ có ý kiến:*

+ Có một số nội dung công trình trong danh mục phụ lục Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND như: Công trình đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; Công trình phòng chống thiên tai cấp xã; Cơ sở vật chất trường học; Xây mới, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã; Trung tâm thể thao, nhà văn hoá cấp xã; Điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; Chợ nông thôn; Điểm mua bán, trao đổi hàng hoá tập trung; Công trình tạo cảnh quan nông thôn: đề nghị tỉnh điều chỉnh, bổ sung nêu cụ thể nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện, xã và nguồn huy động hợp pháp khác, không nên đưa tỷ lệ huy động đóng góp của nhân dân vì các dự án này phục vụ chung cho toàn xã hội mà huy động nhân dân đóng góp thì rất khó.

+ Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quyết định số 27/2014/QĐ-UBND, ngày 20/6/2014, quy định về khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh. Đến nay một bộ phận người dân tại vùng nông thôn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Không có đất để đắp các công trình dân sinh như nhà ở, vườn tược, chuồng trại, muốn có đất người dân phải đi mua tại các mỏ với giá thành cao do phí vận chuyển xa; đất dư thừa khi san gạt mặt bằng khó xử lý, muốn xử lý phải vận chuyển đến nơi đổ thải của huyện; đề nghị tỉnh nên có chính sách đặc thù đối với các trường hợp này nhằm giải quyết khó khăn cho người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, đồng thời thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn vùng nông thôn (*Tổ Hướng Hóa cũng đã đề nghị*).

+ Hiện nay, trên địa bàn huyện Cam Lộ, nhu cầu đầu tư các công trình, phần việc để bảo đảm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở huyện, xã và đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia, nâng các chuẩn theo quy định còn rất lớn nhưng nội lực của huyện còn hạn chế; để đạt được mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao trong năm 2024 và kiểu mẫu vào năm 2025, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của huyện, kính đề nghị tỉnh tiếp

tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để huyện hoàn thành nhiệm vụ theo đúng lộ trình đặt ra.

+ Đối với việc thực hiện Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 31/05/2022 ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có ý kiến đề nghị cần mở rộng đối tượng huy động nguồn lực để đối ứng (nguồn xã hội hóa, nguồn đất) để tạo điều kiện thực hiện các cơ sở như hội trường xã, trung tâm học tập cộng đồng, đường liên xã.

+ Đề nghị quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Cam Lộ phát triển kinh tế hàng hoá trong nông nghiệp và xây dựng các chuỗi liên kết, hỗ trợ các mô hình dự án được liệu, công nghệ cao.

- *Đại biểu huyện Triệu Phong và Hướng Hóa có ý kiến:* Mặc dù trong năm qua các sản phẩm nông nghiệp được mùa, được giá. Tuy nhiên, giá vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, làm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào nên hiệu quả kinh tế chưa cao; Đề nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề đầu ra của sản phẩm nông nghiệp để tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của người dân; đề nghị tỉnh nghiên cứu hỗ trợ nguồn thủy lợi phí; đồng thời cần có biện pháp xử lý các hoạt động dùng xung điện khai thác thủy sản; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán, cung cấp các loại giống nuôi trồng thủy sản tránh lây lan dịch bệnh.

- *Đại biểu huyện Vĩnh Linh và Hướng Hóa có ý kiến:* Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân ở các xã về dịch nông thôn mới như: đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ những chính sách trước đây người dân được hưởng khi xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới...

2. Về quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản

- *Tổ Đại biểu huyện Triệu Phong có ý kiến:*

+ Đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, xác định năng lực nhà thầu trong việc triển khai thực hiện các dự án; cần rà soát công tác giao đất, cho thuê đất cho các công trình dự án chậm triển khai thực hiện gây lãng phí; đồng thời kiến nghị có giải pháp điều chỉnh việc thông báo giá vật liệu (đặc biệt là vật liệu san lấp) sát với thực tế.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư, sửa chữa nâng cấp hệ thống đê kè bị sạt lở trên địa bàn huyện.

+ Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và sớm đi vào hoạt động của các dự án đã đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm đôn đốc các đơn vị thi công sớm hoàn thành các công trình quan trọng của tỉnh đi qua địa bàn huyện đã được cấp chủ trương đầu tư phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội và đời sống, sản xuất của Nhân dân: Như công trình đường Hùng Vương nối dài qua huyện Triệu Phong; công trình nâng cấp đường ĐH41, đoạn từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào Phương Lang (Hải Ba) và hệ thống chống úng (kênh, đường cầu) thuộc dự án Công trình Hệ

thông chống úng Thuận-Trạch-Trung-Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2); công trình đường nối hai đầu cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Hiện nay huyện đã chỉ đạo giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn 02 hộ đang tiếp tục vận động nhận tiền, bàn giao mặt bằng)...và một số công trình quan trọng khác

- *Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:*

+ Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị của thị trấn Gio Linh đã được phê duyệt và UBND huyện đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự toán quy hoạch. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn thực hiện hai quy hoạch chung thị trấn Gio Linh và thị trấn Cửa Việt (sau sát nhập), nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị 2 thị trấn Gio Linh và Cửa Việt không có trong nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị nên việc thực hiện các dự án trên sẽ gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án trên vào nguồn vốn đầu tư công năm 2025 với kinh phí 11.303 triệu đồng để huyện Gio Linh có cơ sở sớm khẩn trương thực hiện.

+ Khu tái định cư xã Linh Trường đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 với tổng mức đầu tư là 48 tỷ đồng, công trình đã được UBND huyện Gio Linh phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 với tổng dự toán không bao gồm chi phí GPMB là 43 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, xét thấy tính cấp thiết phải gia cố mái taluy của Khu Tái định cư trên. UBND huyện đã nhiều lần báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan cho phép bổ sung gia cố mái taluy tại khu Tái định cư; đã được Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đánh giá tính cấp thiết phải sớm thực hiện. Đối với việc gia cố tất cả các vị trí xung yếu có mái taluy cao có nguy cơ sạt lở còn lại (với khái toán dự kiến gần 05 tỷ đồng), do đã hết chi phí dự phòng nên chưa thể thực hiện được, trong khi đó trong tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng của dự án đã duyệt, có khoản chi phí GPMB 05 tỷ đồng không sử dụng nên dự kiến sử dụng chi phí này để thực hiện việc gia cố mái sớm triển khai thi công. Vì vậy, kiến nghị HĐND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh sớm đồng ý chủ trương nói trên. Vấn đề này cấp thiết đã nêu tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh đến nay nhưng chậm được giải quyết.

+ Đề nghị UBND tỉnh lập và đề xuất kế hoạch trung hạn 2026-2030 bố trí vốn để xây dựng trụ sở UBND các xã sáp nhập (xã Gio Sơn, xã Gio Hải, xã Phong Bình) huyện Gio Linh để đảm bảo điều kiện làm việc

+ Việc thực hiện dự án sân bay còn nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, thiếu kinh phí để người dân thực hiện tái định cư. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết.

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực nông nghiệp một số tiêu chí đạt và vượt. Tuy nhiên, một số Doanh nghiệp và HTX chưa tìm ra được chuỗi sản phẩm đầu ra ổn định. Ngành công nghiệp xây dựng giảm, sản xuất chế tạo không có, thu hút đầu tư vào công nghiệp chưa có, DN xây dựng phá sản nhiều

do cạnh tranh, đấu thầu khó khăn, giá nguyên vật liệu tại thị trường trong tỉnh cao, ngoài tỉnh rẻ hơn nhưng vận chuyển xa hơn, đề nghị Sở Xây dựng xem xét, thẩm tra, công bố giá vật liệu xây dựng phù hợp.

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phân bổ vốn đầu tư công bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

+ Đề nghị tỉnh xem xét, cân đối bố trí đủ nguồn kinh phí xây dựng trụ sở làm việc xã Xy, xã Hướng Linh, xã Hướng Sơn,...(quy mô đầu tư còn thấp, giá nguyên vật liệu, nhân công và các quy định của pháp luật đã thay đổi,...UBND huyện có Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 24/6/2024 về tham gia ý kiến các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh).

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét bổ sung chợ chuỗi xã Tân Long vào Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo.

+ Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

+ Nguồn ngân sách huyện, xã chưa chủ động nên chưa đầu tư được nhiều cơ sở hạ tầng tại các xã, chủ yếu ưu tiên đầu tư giáo dục. Đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế riêng bố trí trở lại một phần nguồn thu ngân sách cho huyện Hướng Hóa đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:* Đối với huyện Vĩnh Linh đã thực hiện quy hoạch huyện, điều chỉnh mở rộng quy hoạch các thị trấn, các xã đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035; đồng thời cũng đã hoàn thiện quy hoạch các cụm công nghiệp, tuy nhiên mức độ đầu tư còn hạn chế, nội lực của huyện không đảm bảo, do vậy cần sự quan tâm đầu tư của tỉnh để thực hiện được mục tiêu xây dựng Vĩnh Linh trở thành khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh.

- *Tổ đại biểu Đông Hà có ý kiến:*

+ Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong điều kiện nguồn thu ngân sách những năm qua gặp rất nhiều khó khăn, việc bố trí nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương chưa đảm bảo, trong khi nguồn bố trí từ ngân sách Trung ương còn hạn chế. Đề nghị tỉnh quan tâm nâng cao hiệu quả sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn của tỉnh để thực hiện hoàn thành các công trình, dự án quan trọng đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2021-2024 tỉnh mới bố trí đạt 40,74% kế hoạch vốn được giao, nguồn vốn còn lại theo kế hoạch chưa bố trí cho thành phố là 155.583 triệu đồng).

+ Hiện nay, UBND thành phố đang lập đề án hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường trung tâm, các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, trong điều kiện ngân sách của thành phố còn khó khăn, kính đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ về cơ chế, chính sách và nguồn lực để tổ chức thực

hiện.

- Tổ đại biểu Hải Lăng có ý kiến:

+ Quy hoạch phân khu của Khu kinh tế Đông Nam được phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị. Để quản lý hoạt động xây dựng trong khu vực quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 2592/SXD-QHKT ngày 15/11/2022 hướng dẫn việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình hư hỏng, xuống cấp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Trên cơ sở đó, UBND huyện Hải Lăng đã ban hành văn bản số 728/UBND-TH ngày 10/5/2024 để triển khai. Thực trạng hiện nay, các công trình nhà ở của người dân cũng như các công trình công cộng khác đã xuống cấp, hư hỏng. Nhiều hộ dân phải sinh sống trong cùng một gia đình với nhiều thế hệ, chật hẹp không được tách thửa làm nhà; nhiều hộ gia đình nhà cửa xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là trước tình hình thời tiết, mưa bão phức tạp như hiện nay. Qua nhiều buổi làm việc, tuyên truyền vận động, người dân đều có ý kiến cho rằng, việc quy hoạch khu kinh tế Đông Nam đã kéo dài nhiều năm mà chưa triển khai dự án nên không được vào khu tái định cư. Kính đề nghị tỉnh xem xét có chủ trương cho người dân được xây dựng, nâng cấp sửa chữa nhà ở nhưng sau này vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ GPMB như những trường hợp hiện tại.

+ Để đảm bảo tỷ lệ đô thị huyện Hải Lăng đạt bình quân chung toàn tỉnh theo mục tiêu định hướng quy hoạch phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã Hải Lăng đến năm 2040, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng đồng ý chủ trương tiếp tục định hướng để phát triển đô thị Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng giai đoạn đến năm 2030 và bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 để có cơ sở triển khai, thực hiện đồng bộ.

+ Báo cáo việc thực hiện khuyến công có đưa ra các giải pháp, tuy nhiên chưa có nhiều chính sách của tỉnh để hỗ trợ các cụm công nghiệp, đề nghị tỉnh quan tâm vấn đề này.

- Đại biểu huyện đảo Cồn Cỏ: Đề nghị tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo theo tinh thần Kết luận của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm tại buổi thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị.

- Đại biểu huyện Vĩnh Linh có ý kiến: Đề nghị tỉnh xem xét phân bổ vốn chương trình MTQG nông thôn mới cho 02 xã Vĩnh Ô và Vĩnh Khê.

- Đại biểu huyện Cam Lộ có ý kiến:

+ Đề nghị cần rà soát để thu hồi các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện nhưng chậm triển khai như Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị, dự án Khu du lịch tâm linh và sinh thái Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đối với một số dự án sau: Đầu tư Hệ thống xử lý nước thải các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ; Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn Hiệp định

Chuyển đổi nợ Việt Nam - Italia (Vốn đối ứng nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí năm 2025); Dự án Công trình đường hầm DH8, DH9 chột chiến dịch Tân Lâm, Đường vào thành Tân Sở...

- *Tổ đại biểu Đakrông có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án động lực trên địa bàn huyện (như dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao, điện gió Hướng Hiệp) nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Về giao thông, quản lý đô thị

- *Một số đại biểu có ý kiến:* Hiện nay, một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn thực hiện chậm do thiếu nguồn vật liệu, do chính sách mới thay đổi trong đền bù, giải phóng mặt bằng, đề nghị tỉnh cần đưa ra giải pháp có sự thống nhất giữa các ngành, có sự chuyển tiếp giữa chính sách mới và chính sách cũ để thuận lợi trong việc thực hiện chính sách cho người dân thuộc diện đền bù.

- *Đại biểu Hải Lăng, thị xã Quảng Trị có ý kiến:* đề nghị tỉnh quan tâm đánh giá lại việc thực hiện hệ thống đèn chiếu sáng tại các đô thị tại Hải Lăng và thị xã Quảng Trị (đèn sử dụng năng lượng mặt trời) và hệ thống đèn chiếu sáng ở ngã ba Hải Lăng bị hư hỏng, nhiều cột đèn không thể sử dụng được trong thời gian dài, ý kiến này đã được đề xuất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục sửa chữa. Đề nghị cần có giải pháp đồng bộ.

- *Đại biểu thị xã Quảng Trị có ý kiến:*

+ Hệ thống điện đèn tín hiệu giao thông tại tuyến tránh QL1A đoạn qua thị xã Quảng Trị được bàn giao cho UBND thị xã Quảng Trị quản lý vận hành từ ngày 19/10/2021. Qua quá trình khai thác vận hành từ khi bàn giao đến nay hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao thông nói trên đã nhiều lần xảy ra sự cố. Các cụm đèn tại vị trí Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng, Ngô Quyền - Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng tín hiệu thu, phát kết nối điều khiển vô tuyến thường xuyên bị lỗi, hiện tượng xung đột tín hiệu đèn thường xuyên xảy ra, nhất là trong mùa mưa, đơn vị vận hành thường xuyên cho chuyển chế độ nháy vàng để cảnh báo. UBND thị xã đã có nhiều văn bản, điện báo yêu cầu đơn vị thi công thực hiện bảo hành; đơn vị thi công đã phối hợp tích cực để sửa chữa nhưng sau một thời gian ngắn vẫn bị lỗi và hoạt động không ổn định. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, kính đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh đánh giá lại công nghệ sử dụng đèn tín hiệu sử dụng điện năng lượng mặt trời; đồng thời xem xét cho chuyển đổi từ sử dụng năng lượng mặt trời sang sử dụng điện lưới và hệ thống điều khiển vô tuyến sang điều khiển hữu tuyến để đảm bảo hệ thống tín hiệu hoạt động ổn định (*ý kiến này đã có nhiều lần ở các kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục*).

+ Tuyến tránh qua thị xã Quảng Trị (đường Phan Đình Phùng) có lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông nhiều, khu dân cư đông, đồng thời sát Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng của nhân dân, kính đề nghị có giải pháp hạn chế xe có tải trọng lớn,

xe container... lưu thông qua tuyến đường này.

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà có ý kiến:*

+ Công tác chỉnh trang đường phố, công trình làm đẹp cho thành phố Đông Hà chậm được bàn giao như: hệ thống đèn chiếu sáng Cầu Dây Văng, cầu Sông Hiếu, đường Hoàng Diệu. Việc đầu tư các công trình giao thông chưa có tính đồng bộ, một số tuyến đường thiếu hệ thống đèn tín hiệu nên ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự. Đề nghị cần có giải pháp đồng bộ.

+ Hiện nay dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà đang triển khai thi công, đề nghị tỉnh có phương án giải quyết kịp thời đảm bảo hệ thống tưới tiêu cho sản xuất; xử lý việc kết nối các tuyến đường dân sinh sau khi dự án hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt và sản xuất.

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Bến xe của huyện Hướng Hóa đã quy hoạch vị trí mới do Sở GTVT quản lý, chưa được đầu tư; vị trí bến xe Khe Sanh (cũ) gần sát chợ Khe Sanh, diện tích nhỏ hẹp. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo di dời bến xe cũ sang vị trí mới, giao đất bến xe cũ cho huyện mở rộng diện tích chợ Khe Sanh.

+ Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện GPMB và đề xuất Bộ GTVT đầu tư nâng cấp mở rộng QL9, đặc biệt là đoạn tuyến đường khoảng 1,0km từ cầu Khe Sanh đến cây xăng Tân Liên (mặt đường quá hẹp, quanh co, xe container và xe trọng tải lớn lưu thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông); đầu tư nâng cấp mặt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tuyến đường khoảng 76km từ Tượng đài Chiến thắng Khe Sanh đến xã Hướng Lập.

- *Đại biểu huyện Cam Lộ có ý kiến:*

+ Tuyến đường giao thông đi qua 02 huyện Gio Linh và Cam Lộ trong đó có các cầu số 16, 17, 20 chưa được thi công hoàn thành, đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đối với một số dự án: xây dựng hoàn trả các tuyến đường do thi công các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ; Tuyến đường vào khu liên hiệp, tổ hợp du lịch - dịch vụ - đô thị và sân golf Cam Lộ; dự án Kho bãi và điểm trung chuyển hàng hóa tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ; hạ tầng chợ đầu mối kết nối với các tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ và đường nối từ điểm giao đường Quốc lộ 9 về Cửa Việt đến đường vào sân bay Quảng Trị.

4. Về Tài chính ngân sách:

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà có ý kiến:*

+ Ngày 24/10/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2024/NĐ-CP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, theo đó tại điểm b, mục 2, Điều 8 "*Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu*

tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương". Vì vậy, kính đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phân cấp hoặc quy định phân cấp theo Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm có ý kiến về phân cấp quản lý thuế đối với một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có nguồn thu ổn định cho Chi cục thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ quản lý thu để thành phố đảm bảo tiêu chí tự cân đối thu, chi ngân sách phù hợp với tiêu chí đô thị loại II.

- *Tổ đại biểu thị xã Quảng Trị có ý kiến:*

+ Năm 2023, hụt thu ngân sách địa phương được hưởng (trừ khoản thu tiền sử dụng đất) trên địa bàn thị xã Quảng Trị là 14.002 triệu đồng. Ngày 12/01/2024, UBND thị xã có Tờ trình số 66/TTr-UBND về hỗ trợ kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2023 do nguồn thu cân đối giảm (hụt) so với dự toán HĐND tỉnh giao. Mặc dù địa phương đã chủ động thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, sử dụng tất cả các nguồn kinh phí nhưng hiện vẫn còn thiếu hơn 9 tỷ đồng. Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí bù nguồn hụt thu năm 2023 để triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Từ thực tiễn xử lý vấn đề hụt thu, đề nghị nghiên cứu việc giao thu cho các địa phương hàng năm hợp lý, đảm bảo tính khả thi trên cơ sở nguồn lực, dư địa của từng địa phương.

+ Theo quyết định số 1139/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 27/4/2022 quy định phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: các doanh nghiệp có vốn điều lệ trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở lên thì thực hiện nộp thuế tại tỉnh; Đề nghị xem xét điều chỉnh theo hướng tăng mức vốn điều lệ của doanh nghiệp thực hiện nộp thuế tại tỉnh để tăng nguồn thu thuế cho địa phương, đồng thời là động lực cho cấp huyện khuyến khích tăng thu; Đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp (do nguồn kinh phí của địa phương đầu tư) thì thực hiện nộp thuế tại địa phương.

+ Đề nghị tỉnh xem xét việc giao giảm vốn ngân sách Trung ương đối với địa phương theo hướng điều chỉnh giảm đối với các công trình dự án tại các đơn vị, địa phương chậm thực hiện giải ngân vốn, điều chỉnh tăng đối với các công trình dự án tại các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giải ngân.

- *Tổ đại biểu Hải Lăng có ý kiến:* Đề nghị tỉnh xem xét việc giao giảm vốn ngân sách Trung ương đối với địa phương theo hướng điều chỉnh giảm đối với các công trình dự án tại các đơn vị, địa phương chậm thực hiện giải ngân vốn, điều chỉnh tăng đối với các công trình dự án tại các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giải ngân.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh thông báo số vốn 2 tỷ đồng còn lại (trong tổng số 3 tỷ đồng hỗ trợ huyện Vĩnh Linh xây dựng Nông thôn mới từ nguồn vốn thu sử dụng đất tỉnh năm 2024) để huyện có thể giải ngân được cho các công trình, dự án trong 2024 hay không, nếu không thì xem xét bố trí thêm trong năm 2025 cho huyện số kinh phí 02 tỷ đồng để tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản vì năm 2025 đã là năm cuối của kế hoạch trung hạn.

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:* Nguồn ngân sách huyện, xã chưa chủ động nên chưa đầu tư được nhiều cơ sở hạ tầng tại các xã, chủ yếu ưu tiên đầu tư giáo dục. Đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế riêng bố trí trở lại một phần nguồn thu ngân sách cho huyện Hướng Hoá đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách.

5. Về tài nguyên môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng

- *Đại biểu Hải Lăng và thị xã Quảng Trị có ý kiến:*

+ Mặc dù thời gian qua tỉnh đã nhiều lần thực hiện điều chỉnh nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên việc giao kế hoạch từ nguồn này trong các năm luôn cao hơn mức Trung ương giao, gây khó khăn trong việc thực hiện và đảm bảo nguồn thu của các huyện. Vì vậy, đề nghị tỉnh nên giữ nguyên nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất như mức Trung ương giao để các địa phương cân đối ổn định trong việc thực hiện.

+ Việc thực hiện các dự án động lực của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ, có chính sách, nguồn kinh phí dự phòng của năm 2025 để thực hiện.

- *Đại biểu Cam Lộ có ý kiến:*

+ Quá trình thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, một số công trình của người dân gần đường cao tốc: Nhà ở, nhà thờ, mộ bị rạn nứt, gây ngập úng cho một số hộ ở xóm đường điện; làm thay đổi dòng chảy các khe suối và các cống thoát nước trong khu vực khu dân cư gây ngập lụt cục bộ khi mưa to; ngập úng một số diện tích đất nông nghiệp vùng Đập Trong thôn Vĩnh An xã Cam Hiếu. Đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục sớm.

+ Sau khi dừng thực hiện quy định của UBND tỉnh về cho phép hạ thấp độ cao và thực hiện công tác quy hoạch các mỏ vật liệu san lấp, hiện nay việc xây dựng, cải tạo nhà cửa của các hộ dân gặp nhiều khó khăn do không được phép hạ thấp độ cao. Đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh - Cồn Cỏ có ý kiến:*

+ Việc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn chậm, quá trình thực hiện tại các địa phương gặp khó khăn, trong đó có việc giải quyết tranh chấp đất giữa Công ty và hộ gia đình kéo dài, theo lộ trình đến năm 2025 bàn giao hết diện tích đất nghị quyết 29 cho các địa phương để xây dựng phương án giao cho người dân; nếu theo tiến độ như hiện nay sẽ không đảm bảo theo kế hoạch, sẽ phát sinh khiếu kiện, đề nghị tỉnh quan tâm sớm có giải pháp để chỉ đạo.

+ Rút kinh nghiệm từ công tác đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, tỉnh cần có định hướng, dự báo sớm đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây.

- *Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:*

+ Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo để sớm phê duyệt Phương án sử dụng đất, hoán đổi quỹ đất giữa các xã phía Tây huyện Gio Linh với Cty TNHH MTV cao su Quảng Trị để phục vụ xây dựng NTM. (Vấn đề này đã được nêu các kỳ họp trước nhưng chưa được giải quyết).

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch

khu di tích lịch sử căn cứ Dốc Miếu và Hàng rào điện tử Macnamara để có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị ảnh hưởng ở quanh khu vực. (Vấn đề này đã được nêu các kỳ họp trước nhưng chưa được giải quyết).

- *Tổ đại biểu Đakrông có ý kiến:* Hàng năm, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tăng mức kinh phí sự nghiệp môi trường cho huyện để mua sắm các trang thiết bị, máy móc và sửa chữa hư hỏng (tại lò đốt rác xã Tà Rụt) nhằm giải quyết tốt các vấn đề về môi trường, xử lý rác thải.

- *Tổ đại biểu Hương Hóa có ý kiến:*

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Công văn số 5009/UBND-KT ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

+ Đề nghị Sở TN&MT sớm tham mưu, đề xuất tỉnh có chính sách đặc thù đối với san gạt đất san lấp để xây dựng các công trình dân sinh nhà ở, vườn tược, chuồng trại ở nông thôn; giải quyết nhu cầu san gạt đất san lấp của người dân đảm bảo theo quy định pháp luật và thực tế dân sinh ở nông thôn trong thời gian tới.

- *Đại biểu huyện Triệu Phong có ý kiến:* Đề nghị cần tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản, chú trọng việc thực hiện bảo vệ môi trường.

II. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

1. Về y tế

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà, Đakrông có ý kiến:*

+ Hiện nay, có nhiều cán bộ, nhân viên ngành y tế đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa được chuyển ngạch, thăng hạng theo quy định. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, thống kê số lượng các đối tượng đủ điều kiện chuyển ngạch, thăng hạng để đảm bảo quyền lợi cho người được hưởng.

+ Đại biểu cho rằng hiện nay đội ngũ y tế thôn bản, khu phố chưa có chính sách hỗ trợ, đây là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở tuyến cơ sở, vì vậy đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành chính sách hỗ trợ cho đối tượng này.

+ Đại biểu cho rằng vấn đề sinh con thứ 3 chưa có giải pháp đồng bộ thống nhất để xử lý giữa Đảng và chính quyền, đề nghị nghiên cứu có giải pháp.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh - Cồn Cỏ có ý kiến:*

+ Hiện nay nhân viên y tế khu phố của 3 thị trấn (Cửa Tùng, Hồ Xá, Bến Quan) không được hưởng phụ cấp vì thiếu cụm từ “khu phố” trong hệ thống nhân viên y tế thôn, bản, khu phố, đề nghị HĐND tỉnh có chính sách đối với nhân viên y tế khu phố được hưởng như nhân viên y tế thôn, bản.

+ Đề nghị bổ sung chỉ tiêu Tỷ lệ phát triển dân số vào hệ thống chỉ tiêu cụ thể của báo cáo UBND tỉnh.

+ Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng không đạt do thiếu vắc xin (2 năm liên tiếp), đề nghị quan tâm.

+ Chủ trương đóng BHYT theo hộ gia đình: bắt cập đối với học sinh, cần

có sự điều chỉnh.

2. Về Giáo dục và Đào tạo

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:*

+ Đề nghị cân bố trí đủ, đúng số lượng biên chế cho ngành giáo dục vì hiện nay biên chế của ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn vì phải tinh giản.

+ Đến nay tình vẫn chưa giải quyết được tình trạng thừa/thiếu giáo viên tại các trường học. Cơ sở vật chất tại nhiều trường học còn chưa đảm bảo cho công tác dạy học. Việc sử dụng bộ sách giáo khoa không thống nhất, gây lãng phí. Chỉ tiêu tuyển học sinh dân tộc vào Trường PTDT Nội trú tỉnh chủ yếu ưu tiên cho huyện Hướng Hóa và Đakrông còn Vĩnh Linh, Gio Linh rất ít. Chính vì vậy khi học sinh dân tộc thiếu số vào học tại Trường THPT Bến Quan không theo kịp chương trình, dẫn đến nhiều học sinh bỏ học, đồng thời khi học tại Trường THPT thì cả giáo viên và học sinh đều không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định. Đề nghị tỉnh quan tâm.

- *Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:* Chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia vẫn chưa đạt do nhiều nguyên nhân từ nguồn đầu tư của tỉnh, huyện, công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại huyện Gio Linh chỉ có 10/42 trường đạt chuẩn, đề nghị huyện, tỉnh quan tâm. Bên cạnh đó, có đại biểu đề nghị ngành GD&ĐT có kiến nghị với Trung ương về tiêu chí trường đạt chuẩn cần sát đúng với thực tế hơn.

- *Tổ đại biểu Hải Lăng - Thị xã Quảng Trị, Gio Linh có ý kiến:*

+ Trong việc sáp nhập đơn vị hành chính, đề nghị tỉnh, huyện cân nhắc trong việc sáp nhập trường lớp học, không nên sáp nhập theo hướng cơ học, nên lựa chọn địa bàn, cơ sở vật chất có đủ điều kiện để sáp nhập.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm các chính sách cho đội ngũ nhà giáo vì hiện nay chính sách thì đã ban hành nhưng chưa có nguồn kinh phí thực hiện. Hiện nay, có 11 nghị quyết trên lĩnh vực Giáo dục được ban hành, tuy nhiên đến nay 11 nghị quyết này chưa thực hiện đầy đủ các nội dung như nghị quyết đề ra, vì vậy đề nghị tỉnh quan tâm thực hiện.

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà có ý kiến:* Hiện nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Đông Hà thấp hơn các huyện, thị. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư các trường để đạt chuẩn quốc gia ở thành phố Đông Hà.

- *Tổ đại biểu Hải Lăng - thị xã Quảng Trị có ý kiến:*

+ Theo quy định của Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, trong đó: ngân sách bố trí để chi trả chế độ cho hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật. Tuy nhiên, đến nay ngân sách cấp trên vẫn chưa bố trí nên chưa có nguồn để thanh toán. Số kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật của thị xã khoảng: 1 tỷ đồng/năm. Để thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật đảm bảo hiệu quả và phù hợp với nguồn lực của địa phương, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí tỉnh cho địa phương để thực hiện. Ngày 07/11/2024, UBND thị xã đã có tờ trình số 1775/TTr-UBND, trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét bổ

sung kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy Người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm 2024 (năm học: 2023-2024, 2024-2025) với số tiền là 1,99 tỷ đồng. Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, quyết định.

- *Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:* Kính đề nghị HUBND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện hoặc bố trí kinh phí để xây dựng đảm bảo hoạt động dạy và học tại Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, có 10 phòng học và 2 phòng làm việc. Lý do: Đã xuống cấp, không sử dụng và đã đóng cửa một năm học.

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế đặc thù, cụ thể, ưu tiên đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu tại các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với giáo dục phổ thông nói chung và chương trình dạy học 02 buổi/ngày đối với cấp tiểu học nói riêng.

+ Đề nghị UBND tỉnh, Sở GD&ĐT xem xét đầu tư xây dựng nhà ở bán trú tại Trường THPT Hướng Phùng và Trường THPT A Túc.

+ Đề nghị UBND tỉnh, Sở GD&ĐT xem xét có chủ trương, hướng dẫn huyện Hướng Hóa triển khai xây dựng đề án thành lập Trường PTDT nội trú THCS&THPT và xây dựng khu bán trú tại các trường THPT (A Túc và Hướng Phùng) và Trung tâm GDNN - GDTX; phương án sáp nhập Trường Tiểu học Thanh và Trường THCS Thanh để thành lập Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thanh, lộ trình thực hiện giai đoạn 2026 - 2030; phương án tách và sáp nhập Trường Tiểu học và THCS A Túc, Trường Tiểu học và THCS A Xing xã Lìa thành Trường Tiểu học xã Lìa, Trường THCS xã Lìa; nhập Trường Mầm non A Xing và Trường Mầm non A Túc thành Trường Mầm non xã Lìa; lộ trình thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.

3. Về Văn hóa, thể thao và du lịch

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Đề nghị UBND tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái thác Tà Puông.

+ Đề nghị UBND tỉnh, Sở VH, TT & DL xem xét bổ sung, điều chỉnh 03 nội dung theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Cụ thể, phân công nhiệm vụ: cơ quan thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, không phân chia nhiệm vụ cụ thể của cấp tỉnh và cấp huyện; kinh phí: bố trí cả 02 nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển của trung ương và địa phương trong tất cả các nhiệm vụ; đối tượng thụ hưởng: bổ sung, điều chỉnh một số nhiệm vụ tránh chồng chéo giữa Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ VH, TT&DL và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh).

+ Sân bay Tà Con, nhà tù Lao Bảo đang xuống cấp trầm trọng, công tác quản lý thiếu chặt chẽ. Đề nghị các sở, ban, ngành liên quan kịp thời đề xuất

trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí và tình đối ứng ngân sách đầu tư nâng cấp Sân bay Tà Con, nhà tù Lao Bảo đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025.

- *Tổ đại biểu Cam Lộ, Triệu Phong có ý kiến:*

+ Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kịp thời kinh phí thực hiện các nội dung Nghị quyết 167/NQ-HĐND 09/12/2021 về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

+ Đề nghị tỉnh tích cực kêu gọi các dự án ODA đầu tư phát triển KT-XH; các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu, lập dự án đầu tư tại các điểm du lịch tiềm năng, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm để phát triển kinh tế du lịch trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Cam Lộ và các địa phương trong tỉnh.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh - Côn Cỏ có ý kiến:* Đề nghị tỉnh có trách nhiệm trong việc huy động lực lượng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội vì hòa bình (một số huyện đã có, riêng Vĩnh Linh huy động lực lượng đông nhưng chưa có kinh phí, UBND huyện đã có tờ trình).

- *Tổ đại biểu Triệu Phong có ý kiến:* Đề nghị, cần rà soát bộ chỉ số tổng hợp số liệu về hoạt động du lịch trên địa bàn để có đánh giá sát đúng kết quả hoạt động du lịch trên địa bàn.

4. Về chính sách an sinh xã hội:

- *Một số đại biểu có ý kiến:* Đề nghị HĐND tỉnh xem xét giải quyết nguồn kinh phí để chuyển thanh toán tiền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng gồm: Người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên: 2.407.303.035 đồng; người dân các xã ATK (Ba Lòng, Triệu Phong): 1.677.445.200 đồng

- *Tổ đại biểu Hải Lăng – Thị xã Quảng Trị, Triệu Phong có ý kiến:* Hiện nay, chương trình xóa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo trên toàn tỉnh còn nhiều khó khăn, hiện nay còn 2.270 hộ trên toàn tỉnh, đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa.

- *Tổ đại biểu Triệu Phong có ý kiến:* Đề nghị nâng định mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ 10% tại Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 - 2026 lên 50% để tương xứng với quy định mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:* Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ (Vĩnh Linh có hồ sơ đã nộp từ năm 2019 nhưng chưa được giải quyết), hồ sơ đề nghị cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công. Sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo thực hiện chính sách người có công, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.

- *Tổ đại biểu Hướng hóa có ý kiến:*

+ Đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ thanh toán đối với người lao động thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, lực lượng vũ trang xuất ngũ, thân nhân người có công cách mạng đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024 - 2026, được quy định tại Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

+ Đề nghị tỉnh căn cứ theo quy định tại Điều 136, Điều 137 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để kiến nghị, đề xuất Bộ LĐ, TB & XH, Bộ Nội vụ có hướng dẫn bố trí số người làm việc của bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ, số người chăm sóc tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

IV. Lĩnh vực pháp chế

1. Về hành chính, nội vụ

- *Đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp cụ thể để triển khai Nghị quyết số 1281/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của UBTVQH về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất liên quan.

- *Đại biểu Hải Lăng - Gio Linh có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh tích cực triển khai thực hiện các chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập; Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai đề án về thực hiện sử dụng các trụ sở công còn dôi dư sau sáp nhập.

- *Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:*

+ HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 61/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 quy định nhiệm vụ chi thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 85/2024/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện chính sách tinh giản biên chế (nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025. Quy định nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết này từ “nguồn kinh phí thường xuyên theo phân cấp ngân sách thời kỳ ổn định; ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn về nguồn kinh phí”. Tuy nhiên, để thực hiện các Nghị quyết này, huyện Gio Linh gặp nhiều khó khăn do kinh phí để thực hiện nội dung này quá lớn, ngân sách huyện không có khả năng để thực hiện với tổng nhu cầu dự kiến chi trả cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sáp nhập theo Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND (nay là Nghị quyết số 61/2024/NQ-HĐND) là 1.110 triệu đồng đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ. Đề nghị tỉnh hỗ trợ cho huyện Gio Linh kinh phí trong năm 2025 để cân đối cho cấp xã thực hiện chính sách tinh giản biên chế (nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 theo các Nghị quyết HĐND

tỉnh đã ban hành.

- *Tổ đại biểu Hải Lăng - thị xã Quảng Trị có ý kiến:*

+ Thời gian qua, huyện Hải Lăng đã xây dựng và tập trung thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025. Kính đề nghị tỉnh ban hành Đề án cụ thể về hỗ trợ kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc mới cho các xã, thị trấn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025, tính đến giai đoạn 2026-2030 nhằm đảm bảo quy mô, điều kiện làm việc của cán bộ và thuận lợi cho Nhân dân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

+ Năm 2025 là năm tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy, đề nghị các ngành cấp Tỉnh tập trung ưu tiên làm việc với cấp huyện về các nội dung liên quan hoạt động đại hội, những nội dung khác về thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, chưa cấp bách... đề nghị xem xét thực hiện sau thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

- *Đại biểu Hải Lăng có ý kiến:*

+ Về việc sáp nhập đơn vị hành chính làm tăng số người làm việc dẫn đến thiếu cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trường học ở cơ sở chính, đề nghị tỉnh xem xét khi sáp nhập cần ưu tiên quan tâm bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị có liên quan.

+ Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành sớm triển khai tổ chức đấu giá các trụ sở của các cơ quan, ban, ngành Trung ương đóng trên địa bàn; có giải pháp xử lý một số công trình trụ sở cơ quan, trường học sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không còn sử dụng, giải quyết việc dư thừa tài sản công, tránh lãng phí cơ sở vật chất, nguồn lực.

- *Tổ đại biểu Cam Lộ có ý kiến:*

+ Theo Thông tư 11/2005/TTLT-BNV-BLĐT BXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2004 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực cho các đối tượng từ năm 2014 đến năm 2023, địa bàn huyện Cam Lộ có 05 xã (Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Thủy), cán bộ chuyên trách và công chức, viên chức ở 05 xã chưa được chi trả chế độ phụ cấp khu vực (*Sở Tài chính có công văn số 1836/STC-QLNS ngày 01/7/2024 có ý kiến: Phụ cấp khu vực các xã ở huyện Cam Lộ, Sở Tài chính chỉ có trách nhiệm trình UBND tỉnh để chi trả cho cán bộ, công chức năm 2024 khoảng 1,8 tỉ đồng; còn lại 10 năm từ 2014 đến năm 2023 do hàng năm UBND huyện Cam Lộ không lập dự toán gửi Sở Tài chính để có cơ sở trình UBND tỉnh vì vậy Sở đề nghị UBND huyện Cam Lộ tự bố trí ngân sách chi trả cho cán bộ, công chức còn Sở Tài chính không có trách nhiệm do việc tổng hợp thiếu sót của địa phương số tiền khoảng 7,5 tỉ đồng*). Đề nghị UBND tỉnh xem xét truy lĩnh, chi trả ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức đảm bảo theo đúng chế độ theo quy định, tránh để thiệt thòi, việc huyện thực hiện chi trả là rất khó khăn.

+ Ban chỉ huy quân sự tỉnh cần đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định xây dựng đề án về đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để chủ động trong công tác quy hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch trong giai đoạn 2026 - 2031.

2. Về an ninh, trật tự an toàn xã hội

- *Đại biểu Vĩnh Linh, Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Tình hình tội phạm liên quan đến người đồng bào dân tộc ngày càng gia tăng, đề nghị tỉnh có giải pháp đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc nhằm tạo việc làm cho người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

+ Qua số liệu công tác xét xử thấy rõ gia tăng về số lượng và tính chất nghiêm trọng đối với các loại án; tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, đặc biệt năm 2024 có 30 án tử hình đề nghị tỉnh có giải pháp mạnh để trấn áp các loại tội phạm và quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư để mở rộng Trung tâm bảo trợ tổng hợp xã hội 1 để có nơi cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn.

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Biên giới quốc gia chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp dân di cư và kết hôn không giá thú chưa được phê duyệt nhập quốc tịch Việt Nam, đảm bảo chính sách phù hợp đưa vào quản lý chặt chẽ các vấn đề xã hội nảy sinh,...góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn miền núi của huyện. Các trường hợp dân di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện và nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để người dân thực hiện lập hồ sơ nhập quốc tịch theo Luật Quốc tịch. Đồng thời, có ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền về việc cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của nước CHDCND Lào theo hướng thuận tiện cho công dân Lào khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại vùng biên giới trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

IV. Lĩnh vực Dân tộc

- *Tổ đại biểu Hướng hóa, Vĩnh Linh và Hải Lăng có ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh:*

+ Quan tâm giao đất ở, đất sản xuất cho bà con sản xuất và ổn định cuộc sống vì hiện nay đất ở, đất sản xuất của bà con dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu nhiều.

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022; chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc để có cơ sở thực tiễn xây dựng chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Luật đất đai.

+ Có giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển đổi sang đất rừng sản xuất được xác định tại Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị; đất thu hồi từ các công ty lâm nghiệp được xác định tại Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để giao lại cho các địa phương quản lý; phải quyết liệt trong công tác thu hồi đất các đơn vị, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm việc

chồng lấn đất đai và thu hồi đất của các doanh nghiệp không sử dụng đất hoặc sử dụng đất sai mục đích, vi phạm Luật đất đai để thực hiện chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Đề nghị quy định trách nhiệm đối với việc bố trí nguồn kinh phí chi trả tư vấn đo đạc, thu hồi đất rừng của các công ty doanh nghiệp để cấp đất sản xuất cho bà con vùng đồng bào dân tộc miền núi.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh và Hướng Hóa có ý kiến:* Đề nghị tỉnh đánh kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ đó có giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế và vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cải thiện đời sống của đối tượng thụ hưởng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- *Tổ đại biểu Đông Hà và Hướng Hóa có ý kiến:* Đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển quy mô trường lớp cho các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện theo mục tiêu Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về phát triển hệ thống các trường PTĐTNT, bán trú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo điều kiện cho các học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội được theo học ở bậc học tiếp theo. Đồng thời có giải pháp để các em học sinh đã tốt nghiệp THCS được theo học nội trú tỉnh và các trường PTTH hoặc các trường dạy nghề, tránh trường hợp các em thất học, lêu lổng dễ rơi vào ma túy và tệ nạn xã hội.

B. VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 (*Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh*)

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phân bổ vốn đầu tư công bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

+ Tại Biểu số 05 kèm theo Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh: Dự kiến nguồn vốn đầu tư phân cấp do cấp huyện quản lý cân đối theo tiêu chí phân bổ năm 2025 cho huyện Hướng Hóa là 11.083 triệu đồng. Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND tỉnh phê duyệt, số vốn phân bổ theo tiêu chí năm 2025 cho huyện là 15.470 triệu đồng. Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT xem xét, cân đối bố trí đủ nguồn vốn tạo điều kiện cho huyện triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo kế hoạch. Xem xét cân đối bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện xây dựng 03 trụ sở làm việc trên địa bàn huyện (các công trình đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, thời gian hoàn thành trong năm 2025), cụ thể: Trụ sở làm việc xã Xy: 4.847 triệu đồng (có trong báo cáo của UBND tỉnh); Trụ sở làm việc xã Hướng Linh: 4.442 triệu đồng (UBND tỉnh dự kiến bố trí: 3.983,5 triệu đồng); Trụ sở làm việc xã

Hướng Sơn: 4.442 triệu đồng (Chưa có trong kế hoạch dự kiến bố trí của UBND tỉnh).

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025

- *Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:*

+ Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, mời gọi được các nhà đầu tư có thương hiệu, kinh nghiệm, tiềm lực và tâm huyết đến đầu tư trên địa bàn. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.

+ Đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung tăng nhiệm vụ chi đối với địa bàn các xã có dự án điện gió, đảm bảo nguồn thu ngân sách cho huyện Hướng Hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế người dân, đảm bảo các vấn đề xã hội và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn có dự án điện gió.

+ Tiêu dự án 1, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, chi trả tiền công cho tình nguyện viên dạy học tại các lớp xóa mù chữ đang quy định chi từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, điều kiện ngân sách cấp huyện còn khó khăn chưa đảm bảo. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện chi trả tiền công cho tình nguyện viên dạy học tại các lớp xóa mù chữ.

+ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và phân bổ dự toán ngân sách trong ương vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và dự toán chưa giải ngân hết năm 2023, trong đó, huyện Hướng Hóa được phân bổ 49.198 triệu đồng thực hiện Dự án 3, Dự án 4, Dự án 5, Dự án 10. Tuy nhiên, thời gian phân bổ vốn muộn, trình tự, thủ tục thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thông qua mua sắm, đấu thầu phải đảm bảo thời gian theo Luật định, do đó, khả năng giải ngân vốn khó khăn. Đề nghị tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025.

3. Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh - Côn Cỏ có ý kiến:* Đề nghị xem lại quy định vì định mức chi cao, nhưng chi thường xuyên giao không tăng, cùng với giao tiết kiệm chi từ 10-15%/năm, do vậy ở cơ sở sẽ khó thực hiện.

4. Nghị quyết về quy định việc hỗ trợ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà và Triệu Phong có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành tài chính nghiên cứu, rà soát, bảo đảm nguồn kinh phí cho lĩnh vực VHXXH ở cấp xã để các địa phương có nguồn lực thực hiện nghị quyết.

5. Nghị quyết thông qua chủ trương tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa trong hệ thống các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà có ý kiến:* Đề nghị bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 2030: Đại biểu thống nhất với chủ trương việc tổ chức lại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa tách thành 2 cơ sở: Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa Hạng II và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn các huyện miền núi và nước bạn Lào, đồng thời đề nghị việc xây dựng đề án cụ thể giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhưng phải đảm bảo hiệu quả sau khi tách các đơn vị.

7. Nghị quyết Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- *Tổ đại biểu thành phố Đông Hà có ý kiến:* Hiện nay, các tổ chức đoàn thể cấp xã, cấp huyện chưa có các chính sách về chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng. Việc đề nghị các nội dung chi và mức chi đón tiếp, chúc mừng của UBMTTQVN các cấp cần phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn, quy định thống nhất giữa UBMT và các đoàn thể. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh giải trình về đối tượng chi đặc thù và đề nghị tham khảo các đối tượng được hỗ trợ thăm hỏi, chúc mừng hiện hành để đảm bảo cân đối giữa các đối tượng cho phù hợp trên địa bàn tỉnh; về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với tổ chức không có ở cấp xã.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa VIII. Một số ý kiến của đại biểu đã được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, một số ý kiến liên quan đến Tờ trình, đề án đã đưa ra khỏi kỳ họp nên Tổ thư ký xin phép không nêu tại báo cáo này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ KÝ KỲ HỌP